
 
 

 
 
 
 
 

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา 
 

พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ และเตรียมการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน  

  
 เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ โดยมี 
ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ท าหน้าที่ประธานในการประชุม โดยเป็นการประชุม ณ ห้องประชุม
กรรมาธิการ CA 331 อาคารรัฐสภา ซ่ึงมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

 ◊ การให้การรับรองคณะผู้ประกอบการ บริษัท  Sundell Technology Co., Ltd. จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
    ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗  
ผู้แทนบริษัท Sundell Technology Co., Ltd. จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ขอเข้าพบตนเพ่ือขอความร่วมมือในการผลิต
ก าลังคนสู่สถานประกอบการ ระหว่างไทย-จีน โดยบริษัทมีความประสงค์ให้ช่วยประสานกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีผู้ที่
จบการศึกษาปริญญาตรี สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ เข้าท างานในบริษัทฯ เพ่ือช่วยสื่อสารและประสานงานภายในบริษัทฯ  
ณ ฐานการผลิตในประเทศไทย ซึ่งตนได้ให้ความร่วมมือโดยจะด าเนินการประสานความต้องการของบริษัทฯ ไปยังมหาวิทยาลัย
ที่มีการเปิดหลักสูตรภาษาจีน เพ่ือประชาสัมพันธ์ความต้องการของบริษัทฯ รวมทั้งจะจัดประชุมระหว่างผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา  
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ นิสิต นักศึกษา ที่มีความสนใจ กับผู้บริหารของบริษัทฯ เพ่ือประชาสัมพันธ์และร่วมก าหนด
แนวทางการประสานความร่วมมือด้านการศึกษาในการผลิตก าลังคนสู่สถานประกอบการ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้เรียนเชิญ
คณะกรรมาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมาธิการเห็นสมควร ไปเยี่ยมชมส านักงานใหญ่และ 
ฐานการผลิตของบริษัทฯ ณ มณฑลหูหนาน หรือฐานการผลิตที่มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี ณ มณฑลเจียงซี  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

ฉบับที่ ๘/๒๕๖๗ วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗  



 
 

๒ 
 ◊ พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะและเร่งรัด

การปฏิ รู ปประเทศ และการจั ดท าและด าเนิ นการตามยุ ทธศาสตร์ ชาติ 
ด้านการศึกษา  

                พลเอก ประสาท  สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในคราวประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗  
วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะอนุกรรมาธิการได้มีการพิจารณาบทบาท
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาให้ข้อมูล
ดังกล่าว ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมชลประทาน กรมปศุสัตว์  

กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ซึ่งทุกหน่วยงานมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงมีภารกิจต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ จากการรับฟังข้อมูลของ
หน่วยงานต่าง ๆ คณะอนุกรรมาธิการเห็นว่า การสร้างนิเวศการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งข้อมูล
ทรัพยากรด้านการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ มีทรัพยากรทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่ที่เพียงพอ ขาดเพียงการประสานงาน
ร่วมมือกัน การด าเนินการจึงเป็นไปในลักษณะต่างมุ่งผลสัมฤทธิ์เฉพาะของหน่วยงานตน เป็นอุปสรรคต่อการบูรณาการความร่วมมือ 
ในระหว่างหน่วยงาน จึงควรปรับแนวคิดใหม่ โดยเป็นแนวคิดว่า ผลสัมฤทธิ์แท้จริง  คือ มุ่งสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะ
อาชีพให้แก่ประชาชนทุกคน ซึ่ งเป็นกลุ่มเป้าหมายร่วมกันของทุกหน่วยงาน นอกจากนั้น ในคราวประชุมคณะอนุกรรมาธิการ  
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ยังได้มีการเชิญผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ประกอบด้วย ส านักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผู้สูงอายุ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือมาให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน  
โดยคณะอนุกรรมาธิการได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ น าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป อาทิ หน่วยงานในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ประจ าจังหวัดมีบุคลากรน้อยมาก จึงควรให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้มาช่วยในการส่งเสริม 
การเรียนรู้ร่วมกับกระทรวงฯ ด้วย รวมทั้งกระทรวงฯ ควรมีการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการสนับสนุนพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือให้การด าเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

  ◊ พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริม
การเรียนรู้ และการศึกษาเอกชน 
      

      นายออน  กาจกระโทก  เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการเรียนรู้ และการศึกษาเอกชน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า  
ในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่  
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้มีการพิจารณาความคืบหน้าในการลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน และ 
จัดสัมมนา เรื่อง การจัดสวัสดิการและความเจริญก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนพระกุมาร อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๗ โดยมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเสวนา เช่น ศึกษาธิการ

จังหวัด โรงเรียนเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น ซึ่งในการจัดเสวนาดังกล่าวจะท าให้
คณะอนุกรรมาธิการได้รับข้อมูลสภาพปัญหาในปัจจุบันของการจัดสวัสดิการ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครูและบุคลากร
โรงเรียนเอกชน เพ่ือจะน าข้อมูลที่ได้รับไปจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายความต้องการจ าเป็น  
ในการจัดสวัสดิการและความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชน : กรณีศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษา เสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เพื่อพิจารณาต่อไป 



 
 

๓ 

 
 ◊ พิจารณาร่างก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาของจังหวัดสุโขทัย ของคณะกรรมาธิการ     
การศึกษา วุฒิสภา 
 

    นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมาธิการการศึกษา  
มีก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาของจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ – วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม 
๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เพ่ือร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้มีการศึกษาดูงาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพ่ือร่วม
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ “การจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และบทบาทในการพัฒนา
ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่การสร้างอาชีพ มีรายได้ และมีงานท า”  
 

 ◊ พิจารณาก าหนดการเดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
    นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมาธิการ
การศึกษา ได้มีก าหนดที่จะเดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้มอบหมายให้ตน พร้อมทั้งนายปรีชา  
บัววิรัติเลิศ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง และพลเอก ประสาท  สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
ด าเนินการพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งด าเนินการจัดท าก าหนดการเดินทางดังกล่าวมาเพ่ือให้ที่ประชุม
พิจารณา นั้น ในการนี้ จึงได้มีการก าหนดวันเดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ เมืองกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง 
วันเสาร์ที่ ๑๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยจะเป็นการไปประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษาดูงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านภาษาและวัฒนธรรม ของ Guangxi Normal University ศึกษาดูงานการจัดการเรียน 
การสอนระดับมัธยมศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ของ Guilin Middle School และศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา Gui Lin Shi Kui Guang Xue โดยมีวัตถุประสงค์ในการสานสัมพันธ์กับสถานศึกษาของจีน รวมทั้ง 
ประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างไทย – จีน 
 

 
 
 
 
 


